

VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN VŨNG LIÊM (VĨNH LONG)

BÙI VĂN NGHIỆM*

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến quá trình phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn bền vững. Thực hiện theo 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới do Chính phủ đề ra, những năm qua, Đảng bộ huyện Vũng Liêm đã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn, xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tương đối khá. Do vậy, nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao. Do thực hiện tốt ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp về cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá nên năng suất, chất lượng, hiệu quả tăng góp phần nâng cao đời sống người dân, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới theo hướng văn minh hiện đại, tiếp cận dần với mô hình nông thôn mới của Chính phủ quy định.

Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Vũng Liêm: trong 19 xã, có 4 xã đạt tiêu chí về quy hoạch, 2 xã đạt tiêu chí về thủy lợi, 13 xã đạt tiêu chí về điện, 6 xã đạt tiêu chí về chợ, 7 xã đạt tiêu chí về

hộ nghèo, 16 xã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, 5 xã đạt tiêu chí về giáo dục, văn hoá, 6 xã đạt tiêu chí về y tế, 8 xã đạt tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, 19 xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự xã hội. Trong đó, xã Trung Hiếu đạt nhiều tiêu chí nhất (10/19 tiêu chí).

Năm 2011, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về xây dựng nông thôn mới: "Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm cụ thể từng vùng theo các bước đi cụ thể, vững chắc từng giai đoạn, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của nông thôn Việt Nam. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng. Tạo môi trường thuận lợi để khai thác mọi khả năng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhất là đầu tư của doanh nghiệp vừa và nhỏ", Đảng bộ Vũng Liêm phấn đấu tập trung chỉ đạo để đến năm 2014 xã Trung Hiếu đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đến năm 2015 có thêm 3 xã Thanh Bình, Hiếu Nhơn, Hiếu Phụng đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Đối với các xã còn lại, phấn đấu đạt 10 tiêu chí trở lên, tập trung thực hiện các tiêu chí có nhu cầu bức xúc, có nhiều khả năng, điều kiện hoàn thành như: quy hoạch, điện, bưu điện, hình

* UBND huyện Vũng Liêm

thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hoá, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội.

Để đạt các tiêu chí trên, Huyện uỷ đã xây dựng chương trình hành động, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng đề án và tổ chức phát động phong trào thi đua "Vùng Liêm chung sức xây dựng nông thôn mới" và chỉ đạo các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp cụ thể, trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền, vận động sâu rộng cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhận thức sâu sắc về các tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng nông thôn mới hiện nay, để mọi người dân hiểu rõ tầm quan trọng, mục đích ý nghĩa, nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt giúp người dân hiểu rõ mình là chủ thể chính, là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng nông thôn mới. Coi xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu của sự phát triển bền vững, vừa là chủ trương có tính chiến lược mang tính nhân văn sâu sắc và xem đây là công tác trọng tâm, lâu dài việc xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm cấp uỷ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trong công tác này Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động.

Thứ hai, hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã còn lại. Đây là nền tảng cơ bản, làm cơ sở triển khai thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo. Việc quy hoạch xây dựng

nông thôn mới phải có sự kế thừa hợp lý giữa các quy hoạch, công trình kết cấu hạ tầng đã có, phương án lựa chọn bố trí công trình hạ tầng phải khoa học, sát thực tế, phù hợp với điều kiện sinh hoạt phát triển kinh tế của cư dân địa phương và có tính đến phương án ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ ba, tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Phát huy kết quả và nhân rộng mô hình, thực hiện tốt phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Nhà nước đầu tư nền đường, mặt đường, nhân dân đóng góp đất, cây trồng không bồi hoàn để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, các xã có kế hoạch chi tiết, phân kỳ đầu tư, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Việc xác định danh mục công trình, quy mô, địa điểm, thời gian lộ trình đầu tư phải có sự bàn bạc dân chủ và được thống nhất trong cấp uỷ Đảng, chính quyền các đoàn thể xã. Ưu tiên đầu tư những công trình phát huy tác dụng nhanh, thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch lao động hoặc những công trình bức xúc về văn hoá - xã hội, an ninh trật tự ở địa bàn xã.

Nâng cao trình độ sản xuất nông nghiệp, từng bước giúp nông dân tiếp cận với nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Chú trọng áp dụng công nghệ sinh học trong sản xuất, công nghệ, bảo quản sau thu hoạch... Tổ chức thi điểm xây dựng mô hình cánh đồng mẫu trồng lúa ở xã Tân An Luông với diện

tích 200 ha để giúp nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật đi đến sản xuất cùng một loại giống, giảm chi phí đầu tư, tạo đầu ra cho hàng hoá tránh tư thương ép giá.

Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho nông thôn, trước mắt, ưu tiên lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, mục tiêu quốc gia, các chương trình, các dự án khuyến nông, khuyến công, ngân sách huyện kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, vận động nhân dân đóng góp để đầu tư cho 4 xã điểm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho cư dân.

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp cho nông dân, như: Chính sách tín dụng phục vụ cho phát triển nông thôn; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông thủy sản...

Thứ tư, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân. Vấn đề cốt lõi của nông thôn mới là phát triển toàn diện, tập trung phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết chính sách an sinh xã hội. Vì vậy nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án giảm nghèo. Vận dụng có hiệu quả các chính sách y tế, giáo dục, đào tạo khuyến nông, hỗ trợ phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Quản lý, đầu tư đúng đối tượng, nguồn vốn tín dụng, chính sách đối với người nghèo, tích cực vận động sự đóng góp của cộng đồng xã hội, kết hợp với vận động, khuyến khích sự nỗ lực của bản thân hộ nghèo, giúp họ tự vươn lên thoát nghèo.

Phát triển ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, cùng cố nâng chất lượng hoạt động của các làng nghề nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chuyển dịch lao động.

Thứ năm, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội nông thôn. Việc cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các ngành, các cấp, cá nhân là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quan trọng quyết định trong việc tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phổ biến hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, các quy định về quản lý tài chính, nguồn vốn đầu tư là nhiệm vụ công việc của các ngành chuyên môn của huyện. Thực hiện tốt việc tập huấn hướng dẫn kiến thức quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cho Ban chỉ đạo xã là trách nhiệm của Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của cấp trên. Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể cơ sở.

Thực hiện tốt các Nghị định số 74 và 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự thông qua phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự, trong đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.